

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ได้แก่ นายอมร อัครวานันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี นางประดิษฐา จงวัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้สอบทานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นองค์กรโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสังเขป มีดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงิน** ได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท การจัดทำรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทางการเงินของบริษัท
- การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง** ได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง แผนงานและกรอบคลุมให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ
- การสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน** ได้สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งในด้านการดำเนินงาน และดูแลทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย การรั่วไหลและการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่บริษัท เพื่อให้มีการจัดระบบควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
- การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** ได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนตรวจสอบประจำปี และแผนตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะประจำทุกรายไตรมาส โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และมีมติเห็นชอบ และได้เสนอคณะกรรมการให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการกำกับดูแล สอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายอมร อัครวานันท์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ